
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 24.11. 2017. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 8.10 - 09:30 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Guðrún Sturlaugsdóttir, Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir (fjarverandi), Hrönn 

Garðarsdóttir,  Helga Helgadóttir, Hugrún Helga Ketel, Björgvin Franz Gíslason, Unnur Jónsdóttir, Berghildur Björt 

Egilsdóttir og Elín Björg Símonardóttir.  

Dagskrá: 

1. Umfjöllun um starfsáætlun og skólanámskra   

Skólastjóri kynnti starfsáætlun og skólanámskrá Hraunvallaskóla fyrir skólaárið 2017-18. Einnig 

var farið yfir viðmiðunarstundaskrá skólans. Skólaráð staðfesti umfjöllun sína með því að 

undidrrita þar til gerða staðfestingu. Ábending kom um að bæta þurfti upplýsingar um Mentor í 

starfsáætlun skólans.  

 

2. Aðbúnaður og öryggismál 

Skólastjóri er búinn að senda fyrir hönd skólaráðs bréf til fræðslustjóra þar sem beðið er um 

úrbætur á skólalóð og bætta hljóðvist í lausum kennslustofum. Fulltrúar foreldra voru beðnir um 

að taka þetta bréf upp í stjórn foreldrafélagsins með það í huga að stjórnin gæti fylgt málinu eftir 

líka.  

 

3. Snjalltækjareglur 

Byrjað er að huga að sérstökum snjalltækjareglum og aðeins var unnið með málið í vinuvikunni í 

nóvember. Ákveðið var að setja saman hóp um málið sem myndi útbúa drög að reglum. Skólastjóri 

fylgir þessu máli eftir og þetta verður rætt aftur á næsta skólaráðsfundi.  

 

4. Heimasíða skólans: 

Fulltrúi foreldra var með fyrirspurn um hvort upplýsingar væru á öðrum tungumálum en íslensku 

á heimasíðu skólans en svo er ekki. Skólaráð var sammála um að mikilvægt væri að ná betur til 

foreldra sem eru af erlendu bergi brotnir. Í framhaldi var rætt um hvort við gætum verið með 

alþjóðadag í skólanum þar sem nemendum með íslensku sem annað tungumál sé hampað 

sérstaklega. Skólastjóri vinnur málið áfram.  

 

 Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


